

**Shop Me Ca**  
**Herndon, VA 20171**

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC

**2/1/2023**

Shop Me Ca  
[Shopmeca91@gmail.com](mailto:Shopmeca91@gmail.com)

### SHOP ME CA THU HỒI “KEM DIỆP BẢO” VÌ CÓ THỂ NGUY CƠ CHO SỨC KHOẺ

Shop Me Ca ở Herndon, VA đang thu hồi các tuýp “Kem Diệp Bảo” 10 gram vì chúng có khả năng bị nhiễm chì. Những người có nồng độ chì trong máu cao có thể không có triệu chứng, nhưng tình trạng này có thể gây tổn thương cho hệ thần kinh và các cơ quan nội tạng. Nồng độ chì cấp tính có thể gây ra một loạt các triệu chứng, bao gồm đau bụng, yếu cơ, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, sụt cân và đi tiểu ra máu hoặc giảm lượng nước tiểu. Trẻ em đặc biệt dễ bị nhiễm độc chì. Nếu một đứa trẻ tiếp xúc với lượng chì đủ lớn trong một khoảng thời gian dài (ví dụ: vài tuần đến vài tháng) thì hệ thống thần kinh trung ương có thể bị tổn thương vĩnh viễn. Điều này có thể dẫn đến rối loạn học tập, khiếm khuyết phát triển và các vấn đề sức khỏe lâu dài khác.

Kem Diệp Bảo được bán trên toàn quốc thông qua trang Facebook Shop Mẹ Cà và các nhóm Facebook của các bà mẹ Việt Nam: Hội Mẹ Việt Nuôi Con Tại Mỹ, Mẹ Việt Tại Mỹ, Chuyên Đồ Bầu và Chăm Sóc Sau Sinh, Nguyễn Ngọc. Các nhóm Facebook này không được liên kết với Shop Me Ca.

Sản phẩm được đóng gói trong hộp bìa cứng màu trắng bên ngoài với ống nhựa màu trắng 10 gram bên trong. Tất cả nhãn mác đều bằng tiếng Việt. Mặt dưới của hộp các tông có ghi NSX 01/05/2021 HSD 05/07/2023.

Việc thu hồi được bắt đầu sau khi thử nghiệm của Cơ quan Y tế Oregon (OHA) cho thấy hàm lượng chì cao trong hai mẫu sản phẩm. Hậu quả của việc dùng Kem Diệp Bảo là hai trẻ sơ sinh bị phát hiện có nồng độ chì trong máu tăng cao. Một trường hợp đã được xác định sau một bài đăng đầu tiên trên trang nhóm Facebook của các bà mẹ Việt Nam vào tháng 12 năm 2022 để cảnh báo khách hàng về sản phẩm. Trường hợp thứ hai được Cơ quan Y tế Oregon báo cáo vào tháng 1 năm 2023. Shop Me Ca ban đầu đăng trên trang Facebook của họ vào tháng 12 năm 2022 rằng các sản phẩm có kết quả dương tính với chì. Shop Me Ca đang tự nguyện thu hồi sản phẩm.

Việc bán sản phẩm đã bị đình chỉ trong khi FDA và công ty tiếp tục điều tra nguồn gốc của vấn đề.

Khuyến cáo những khách hàng đã mua tuýp “Diệp Bảo Kem” 10g ngưng sử dụng và tiêu hủy. Khách hàng của Shop có thắc mắc có thể liên hệ với cửa hàng tại [shopemeca91@gmail.com](mailto:shopemeca91@gmail.com) từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều EST.

Người tiêu dùng nên liên hệ với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu họ có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào hoặc gặp phải bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm này.

Các phản ứng bất lợi hoặc các vấn đề về chất lượng gặp phải khi sử dụng sản phẩm này có thể được báo cáo cho chương trình Báo cáo Sự kiện Bất lợi MedWatch của FDA trực tuyến, qua thư thông thường hoặc qua fax

- Hoàn thành và nộp báo cáo [Online](#).
- Gửi thư hoặc Fax thông thường: [Tải xuống biểu mẫu](#) hoặc gọi số 1-800-332-1088 để yêu cầu biểu mẫu báo cáo, sau đó hoàn thành và gửi lại địa chỉ trên biểu mẫu đã ghi sẵn địa chỉ hoặc gửi bằng fax tới 1-800-FDA-0178